



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว โทร ๐๓๖ - ๗๑๔๐๘๑

ที่ สป ๗๔๐๐๑/-

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

ตามที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ได้จัดทำแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม นั้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ขอรายงานการดำเนินงานด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี
๑. เผยแพร่ ปฐกษัตริย์ ส่งเสริม ให้บุคลากร ปฏิบัติตามหลัก คุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาล และการปฏิบัติตน ตาม	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลชำผักแพว	อบต.ชำผักแพวได้จัดกิจกรรมโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลชำผักแพว
	การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/ โครงการวันสำคัญทาง ศาสนาและเข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ	ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนา และเชิญชวน ร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ ดังนี้ ๑. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๓ ๒. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “กิจกรรม ๕ส.” ๓. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ ที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการเสริมสร้าง วินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนของ สังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ	๑. ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม/ อบรม/ ประชุม กับหน่วยงาน ภายนอกในเรื่อง เกี่ยวกับแนวทาง ปฏิบัติ หรือการ ประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประชุมใหญ่ สมาชิกชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ณ ห้องประชุม #โรงแรมสระบุรีอินน์ มีการ แลกถึงภารกิจที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา โดยในการประชุมมีการตั้งคณะกรรมการชมรม ชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิม (นายทวน ทองมาก) เข้าร่วมประชุม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลของ องค์กรบริหารส่วนตำบลทุกระดับที่เป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นแบบอย่างที่ดี

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี
สนับสนุนผู้บริหารให้มี บทบาทในการส่งเสริม บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติ ตน ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปฏิบัติตนตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลชำผักแพว ประจำปี ๒๕๖๔ ผู้บริหารประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ บริหารงาน	บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ ประชาชนดีเด่น จำนวน ๔ ราย ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต และ ประพฤติไม่ชอบของข้าราชการ ดำเนินการ <ul style="list-style-type: none">- จัดทำประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ด้วยความสุจริตประจำปี ๒๕๖๔- ไม่การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงาน จ้างมาจ้าง อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของ ข้าราชการ เพื่อสร้างสรรค์สังคมราชการไทยให้ตระหนักถึงคุณธรรม กฎหมาย กฎแห่งกรรม และคุ้มครองบุคคล ผู้กระทำความดีเพื่อราชการไทย

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี
รณรงค์ส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาและตรวจสอบ คุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาล	- เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้ง เบาะแสหรือข้อร้องเรียนกรณีพบเห็น เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลชำผักแพว กระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ - พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผัก แพว ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และลด ขั้นตอน/ลดความซ้ำซ้อนของการ ปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์	- จัดทำสรุปสถิติการร้องเรียน

สรุปผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว พบว่ามี การยึดถือระเบียบ กฎหมาย และประมวลจริยธรรม ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดย พิจารณาจากความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการและการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นายกมลพันธ์ คงสมพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว